

มีอะไร ถ้าเทศน์สอนพระนี่  
ฟังเลย นะะฟังซินะ ท่าน  
ก็ฟังเทศน์ด้วยดี

อย่างที่เทศน์  
สนามหลวงวันนั้น (งาน  
บูชาคุณแผ่นดินไทย  
วันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๔๔)  
พอเทศน์จบลง ตาม  
ธรรมดาเราเทศน์ที่ไหน  
เมื่อท่านเสด็จไป เขาจัดที่  
ให้ท่านประทับ ท่านก็ประทับ  
ชั่วคราว พอเราขึ้นธรรมาสน์ปีบ ท่านจะมาปู้บเลย  
มาข้างธรรมาสน์นี้ทุกแห่ง ในวันนั้นวันสนามหลวง  
พอเทศน์จบลงแล้ว ท่านจะถวายอะไรบ้าง มีทองบ้าง  
มีวัตถุอย่างอื่นบ้าง นิมนต์เราไปรับ เราเลยถามแห่ยกดู  
“เป็นยังงั๊ละ ฟังเทศน์”



“โอ้โห !” ขึ้นทันทีเลย “ท่านพ่อเทศน์ถอด  
ออกมาจากจิตใจจริง ๆ ฟังแล้วกายเบาหวิวเลย  
เชียว แสบไม่มีกาย” หมายถึงว่า จิตรวมแล้ว จิต  
สงบเข้ามาสู่ธรรม ธรรมกลมอม จิตก็หม่นอยู่กับธรรม  
มันเลยไม่ส่งกระแสออกไปข้างนอก แล้วก็ไม่มีเจ็บ  
นั้นปวดนี้ ท่านว่ากายเบาหวิวแสบไม่มีกาย ท่านว่า  
เท่านั้น เราเข้าใจทันที เพราะเราเคยมาแล้ว

ท่านรับสั่งอย่างนั้นเป็นแบบออกอุทานเลยนะ  
“โอ้โห !” ขึ้นเลย “ท่านพ่อเทศน์นี่ถอดออกมาจาก  
จิตใจจริง ๆ ฟังแล้วกายเบาหวิวแสบไม่มีกาย”  
เราจับเอาตรงนั้นแหละ แสดงว่าจิตนี้รวมเข้ามา  
มันก็ไม่ส่ายแส่ออกไปตามอวัยวะส่วนต่างๆ ก็ไม่รู้  
จักเจ็บปวดแสบร้อนที่ไหน นั่งจนเป็นหัวตอเป็น  
อย่างนั้น พระกรรมฐานท่านฟังเทศน์ท่านฟังอย่างนั้น

๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕



## อานิสงส์แห่งการฟังเทศน์

- ท่านว่าอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มี ๕ อย่าง
- ๑) จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง
  - ๒) สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัด ก็จะทำให้แจ่มแจ้งต่อไป
  - ๓) จะบรรเทาความสงสัยเสียได้
  - ๔) จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้

ข้อ ๕ รวมเหล่านั้นเข้ามา มาลงในข้อสุดท้าย ผลประโยชน์จากข้ออื่นๆ เข้ามา มารวมในจุดสุดท้ายว่า

### ๕) จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใส

ท่านแสดงไว้อย่างนั้น ทางปริยัติท่านก็บอกไว้เป็นข้อๆ ทางปฏิบัติก็กลมกลืนกันเลย ถ้าฟังปริยัติไม่ปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ๕ ข้อ ก็มีแต่ในหนังสือ แต่ในหัวใจคนไม่มี

นี่โทษของการเรียนไม่สนใจปฏิบัติ ทำให้ประมาทด้วยซ้ำว่า คัมภีร์ไหนก็คั้น คัมภีร์ไหนก็ดู ก็ดูนั้นแล้วดูหนังสือ ใครก็ดู ดามีนะ แต่ไม่สนใจปฏิบัติตามมันไม่เกิดประโยชน์ แล้วผู้เทศน์ก็ประกอบด้วยองค์แห่งธรรมอีกด้วย มันก็เข้ากันได้ซิ

๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕

### วันว่างควรระวังเสียงธรรม

ตื่นตามาเช้าเป็นวันว่าง เช่นอย่างวันเสาร์ วันอาทิตย์นี้ ควรจะได้ฟังเสียงธรรมเสียงธรรม ควรจะประพฤติปฏิบัติตัวในความดีทั้งหลาย สมชื่อว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าพากันฟังเพื่อเห่อเหิมจนลืมเนื้อลืมตัว ยิ่งเป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์นี้ยิ่งปล่อยตัวใหญ่เลย สนุกสนาน เทียนนั่นเทียนนี่ มันเสีย

เมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธ วันว่างควรที่จะเสาะแสวงหาความดีงามใส่ตัวเอง กลับสั่งสมกิเลสขึ้นมาด้วยความเพลิดเพลิน ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ยุ่งไปหมด เงินในกระเป๋าเวลาไปก็เต็มกระเป๋า เวลาขากลับมาแห้ง แปะบไปหมดไม่มีอะไรเหลือ กระเป๋าแห้งมา มันเก่งไปอย่างนั้นนะ เมืองไทยเรา นี้เรียกว่าธรรมสอนโลก จำเอานะ ถ้าไม่อย่างนั้นจมได้ ถ้ามีธรรมกระดูกอยู่ข้างแล้วก็ค่อยรู้ตัวๆ

๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

### โลกนี้ไม่มีอะไรสมหวัง

ให้พากันเสาะแสวงหาความสมหวังนะ ในโลกนี้ไม่มีอะไรสมหวัง เราอาศัยไปชั่วกาลชั่วเวลาชั่วชีวิตของเรา คนทุกข์ คนจน คนมั่งมีศรีสุข ฐานะสูงต่ำประการใด ก็ตื่นลมกันไปอย่างนั้นแหละ ให้ฟังเสียงธรรมนะ เสียงธรรมจะเป็นเสียงราชสีห์หรืออะไรก็แล้วแต่จะพิจารณา มันเป็นอยู่อย่างนี้กระเทือนทั่วโลกดินแดน ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ตื่นกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมวิ่งอยู่นี้ ธรรมะมากระตุกเอา โท ทุหาโส ภิกขานนุโท ก็เมื่อโลกสันนิวาสมันเป็นไฟเป็นไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่นี้ทั่วโลกดินแดน เพราะความมีติดบอดของตนตลอดเวลามาแล้วพวกท่านทั้งหลายยังรีนเริงบันเทิงกับมันอยู่หรือ ทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง นั่นท่านบอกแสวงหาศีลหาธรรม ที่จะสมหวังอยู่ในจุดนั้นนะ

๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

## เสียงธรรมจากต้นตำรับ



เราอยากให้มีธรรมมีธรรม ได้ยินได้ฟังกัน  
ทั่วๆ ไป ในชาวพุทธของเราทั่วประเทศไทยนี้ ควร  
จะได้ฟังเสียงธรรมเสียงธรรมจากต้นตำรับของ  
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ไม่ควรที่จะมีตั้งแต่กระพี  
มีแต่พิฆแต่ภัยแทรกศาสนา มา โดยอ้างศาสนาเป็น  
โล่บังหน้า นอกจากนั้นมีตั้งแต่พิฆแต่ภัยแทรกมาๆ  
เราไม่อยากจะเห็นอย่างนี้โดยถ่ายเดียว ซึ่งมีมาอย่างนี้

อยู่แล้ว อยากจะให้ผู้มีธรรมมีธรรมเป็นเนื้อแท้ของ  
พระพุทธเจ้า ของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เรียกว่า  
ต้นตำรับ เอามาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ  
จะเป็นที่ชื่นตาชื่นใจ

พระพุทธเจ้าเทศน์สอนโลกด้วยความชื่น  
พระทัย ด้วยพระเมตตาต่อโลก ธรรมะที่ออกจาก  
พระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะสดๆ ร้อนๆ มีรสมีชาติ  
ตลอดมาถึงบรรดาสาวกทั้งหลาย นี่คือธรรมะที่ท่าน  
ทรงไว้ในใจของท่าน อันเป็นผลจากการปฏิบัติมา  
โดยลำดับ แสดงออกเป็นมรรคเป็นผลภายในใจ  
แล้วเวลาประกาศธรรมสอนโลกก็เป็นธรรมะสดๆ  
ร้อนๆ ผู้ฟังไม่จิตไม่ชืด ไม่เบื่อไม่หน่าย ฟังแล้ว  
ดูดดื่ม เพราะจิตใจของท่านเป็นจิตใจที่มีรสมีชาติ  
แห่งธรรมล้วนๆ ที่เลิศเลออยู่ภายในใจ ตั้งแต่  
พระพุทธเจ้ามาถึงสาวกท่านมีธรรมะที่สดๆ ร้อนๆ  
อยู่ภายในใจตลอดมา นี่ละอยากได้ธรรมประเภทนี้  
ออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยิน แล้วจิตใจจะค่อย



สดชื่นขึ้นมาด้วยมีธรรมะเข้าชโลมใจ

การตั้งสถานีวิทย์ในที่ต่าง ๆ เราจึงยินดีด้วย  
เห็นดีด้วยเลย ข้อที่จะตามมาให้เกิดความวิตกกังวลคือ  
เรื่องกิเลสตัณหาที่มันแทรกง่าย ตั้งสถานีวิทย์ขึ้นมา  
ที่แรกก็ว่าเป็นสถานีวิทย์เสียงธรรมๆ อันดับต่อมา  
ก็เป็นเสียงกิเลสเต็มวิทย์ไปหมด นี่เราวิตกตรงนี้มาก  
ไปที่ไหนเราจึงเตือน

๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

## เสียงธรรมเข้าที่ไหนเป็นคุณ

คิดดูซิ ตั้งแต่ค้างคาวเขาเกาะอยู่เพดานถ้ำ  
พระท่านสวดมนต์อยู่ในถ้ำ ค้างคาวเกาะผนังถ้ำอยู่  
ฟังเสียงท่านสวดเป็นบทเป็นบาท ฟังเพลินๆ ตื่นเลย  
หลุดจากที่เกาะตกถูกพื้นหินตาย ตายแล้วไปสวรรค์  
หมด นั่นเห็นไหมล่ะ เสียงธรรมเป็นของง่ายหรือ  
มันเกาะผนังถ้ำฟังธรรมท่านสวดอยู่เลยเพลินๆ ตกลง  
มา หัวมาถูกพื้นแข็งๆ เลยตาย แล้วได้ไปสวรรค์หมด  
นั่นฟังซิ จิตเป็นจิตอย่างเดียวกัน จ่ออยู่กับธรรม  
อันเดียวกัน เวลาตกลงมาตายก็ไปสวรรค์ คัมภีร์  
ท่านบอกไว้ชัดเจนมาก ท่านบอกว่าเสียงธรรมนี้  
เข้าที่ไหนเป็นคุณทั้งนั้น ท่านว่าอย่างนั้น ไม่เป็น  
โทษกับผู้ใด เสียงธรรมเข้าที่ไหนเป็นคุณๆ

เข้าทางตาเป็นคุณ ทางหูเป็นคุณ ทางไหน  
เป็นคุณ จมูกเป็นคุณ ได้กลิ่นหอมหวานอะไร  
ที่หน้าเคารพบูชาพระพุทธรูปเจ้า เอาดอกไม้ไปบูชา

พระพุทธเจ้า ดอกไม้หอม เข้าใจเธอ จมูกก็เป็นคุณ  
ลิ้นได้กินอะไรดี ๆ แล้วคิดถึงพระ คิดถึงธรรม เป็นคุณ  
แน่ะ ออกไปจากใจทั้งหมดๆ นี่ละธรรมไปที่ไหน  
เป็นคุณทั้งนั้น สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
เป็นคุณทั้งหมด

เราอย่าแบกอยู่เฉยๆ แบกไปพันเจ้าของ ตา  
ก็พันเจ้าของ หู จมูก ลิ้น กาย เอาไปพันแต่เจ้าของ  
พวกนี้มันหูกุดหูขาด ขาขาด แขนขาดไปหมด  
เครื่องมือของมันพันเจ้าของเอง เอาไปใช้ในทาง  
ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นโทษแก่ตัวเอง มันก็ทำลาย  
ตัวเอง เอาไปใช้ทางคุณมันก็เป็นประโยชน์ เข้าใจ  
หรือเปล่า ตั้งแต่ค้ำความมันก็ยังไปสวรรค์ได้  
นั่งอยู่บนศาลามันจะไปไม่ได้สักคนเธอ เราอยาก  
ถามว่าอย่างนั้น หรือจะบิ่นลงแต่นรก จับขาไว้  
ขาขาดยังบิ่นลงอยู่ อย่างนั้นละพวกนี้พวกขาขาด  
ยังบิ่นลงนรก ดิ่งไว้ไม่อยู่

๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘



## หลวงตาช่วยชาติ ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะ



เราก็พยายามที่สุดที่จะให้ชาติ ศาสนา พระ  
มหากษัตริย์ของเราได้แน่นหนามั่นคงจีรังถาวร  
ให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นที่  
อบอุนจิตใจ เราจึงอุตสาห์พยายาม ทางด้านวัตถุ  
ก็เต็มเหนี่ยว เต็มกำลังของเรา ทางด้านธรรมะ  
ก็เหมือนกัน ตั้งแต่วันเริ่มออกช่วยชาติ ประกาศ



## เสียงธรรมเพื่อประชาชน

สอนธรรมติดกันไปเลย ด้านวัตถุก็ชนเข้ามาๆ สู้คลังหลวงเป็นอย่างน้อย นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศไทย ที่นี่เรื่องธรรมก็เหมือนกัน ธรรมก็กระจายออกไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มแรก

เราได้ดำริคิดไว้เรียบร้อยแล้วในการช่วยชาติคราวนี้ วัตถุประสงค์ประชาชนทั้งหลายเขาจะทราบกันทั่วหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เรื่องธรรมเขาจะไม่ทราบ เราคิดไว้แล้ว แต่ในโอกาสอันนี้เองที่ธรรมจะได้กระจายออกไปสู่หัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จะออกไปพร้อมๆ กันกับการช่วยชาติคราวนี้ ทางด้านวัตถุนั้นแหละ แล้วไปที่ไหนก็เทศน์ที่นั่นๆ และการเทศน์ได้ยินได้ฟังสดๆ ร้อนๆ แล้วยังไม่แล้ว ยังติดเทปออกมา เวลานี้กำลังออกทางวิทยุจะทั่วประเทศไทยแล้วนะ ติดตั้งอยู่ทุกแห่งทุกหนเวลานี้

นี่ละธรรมเข้าสู่ใจนี้เป็นมหาคุณอย่างมากทีเดียว เราดำริไว้แล้วว่าธรรมจะได้ออกสู่โลกเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยของเราในคราวนี้ ไม่มาก




## โดย องค์หลวงคาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ก็น้อย เข้าแน่นอน เข้าสู่หัวใจคน ก็เป็นอย่างที่ว่านั่น เราคิดไว้เรียบร้อยๆ ทุกอย่าง เราไม่ได้ทำอะไรด้วยแบบด้นๆ เดาะๆ นะ เราช่วยโลกช่วยสงสาร เราก็ช่วยจริงๆ ด้วยความเป็นธรรมๆ ล้วนๆ ควรตำหนิ เราตำหนิทันที เพราะเป็นความผิดเสริมไปทำไม ต้องตำหนิ ที่ถูกก็เสริมเรื่อยๆ อย่างนี้ละเราช่วยชาติ

๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘



**พันธุกข์**  
**เพราะเสียงธรรมพระพุทธรเจ้า**



ยิ่งเวลานี้กำลังวิฤตย์เสียงธรรมออก ให้ฟังเสียงธรรมเข้าสู่ใจและนำไปปฏิบัติจะเป็นประโยชน์แก่เรา

เราไม่เคยเห็นองค์ศาสดา ได้ยินแต่เสียงอรรถเสียงธรรมท่านประกาศกังวานออกมา เราก็คือประโยชน์

พ้นจากทุกข์เพราะเสียงธรรมพระพุทธรเจ้า มีจำนวนมากมายนะ ไม่จำเป็นต้องได้ไปเห็นหน้าพระพุทธรเจ้า ขอให้ฟังเสียงธรรมท่านนั้นละ เข้าสู่จิตใจเป็นประโยชน์แก่เรา ให้พากันจำอันนี้เอาไว้

ขอให้ฟังเสียงธรรมนะ เสียงกิเลสตัณหา มีอยู่กับทุกคน ครั้นออกมาที่ไหนมันพินใส่กันนี่เป็นไฟไปเลย ทั้งเป็นสกปรก ทั้งเป็นพินเป็นไฟ เสียงอรรถเสียงธรรมออกมาจากปากพระพุทธรเจ้า ปากสาวกทั้งหลาย เป็นเสียงที่ชุ่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียว ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมแล้วไปปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ติงตามเสียงอรรถเสียงธรรม แล้วเราจะสงบร่มเย็น เฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวเหยาเรือนที่เป็นหมากัดกัน อยู่ตามประจำบ้าน หม่าเหล่านี้มันก็จะจางไป